



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Thế, ngày tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khoá XXI

*(Tài liệu đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp)*

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế làm việc của HĐND năm 2005, Ngày 18 và 19/7/2018, kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khoá XXI đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Với tinh thần tích cực, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, HĐND huyện Yên Thế khoá XXI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp đã đề ra.

#### **Một là:**

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 27 báo cáo của UBND huyện đánh giá tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ về KT – XH; thu chi ngân sách; về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả đầu tư XDCCB; giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND, MTTQ huyện tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (khóa XXI) và một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp; Các báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp của Thường trực HĐND; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo kết quả công tác của VKSND, TAND, Chi cục THA dân sự huyện; thông báo của UBMTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền và nghe Thông báo của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Thế về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, kỳ họp đã dành trọn 01 ngày để thảo luận và chất vấn. Thảo luận tại tổ và tại hội trường đã có 38 lượt đại biểu phát biểu về 32 vấn đề tập trung về 09 lĩnh vực; 07 đại biểu là thủ trưởng, cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp phát biểu thảo luận; tại phiên chất vấn đã có 11 đại biểu với 12 câu hỏi, chất vấn 10 thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 02 câu hỏi, chủ tọa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời bằng văn bản và báo cáo tại kỳ họp cuối năm; ngoài ra thư ký kỳ họp đã tổng hợp và nhận được 04 câu hỏi chất vấn thêm, 01 đơn, 02 ý kiến qua số điện thoại được dây nóng).

**Hai là:** Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XXI tập trung vào những vấn đề sau:

#### *I. Về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2018*

HĐND huyện thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh địa phương còn khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà đã có nhiều

chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế các ngành có sự chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm và đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài được giải quyết dứt điểm. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều cố gắng, từng bước nâng cao chất lượng theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là rất quan trọng; tạo được niềm tin và sự kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển mới của huyện, đáp ứng được mong đợi của cử tri và nhân dân.

Bên cạnh những cố gắng, kết quả đạt được, các vị đại biểu HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém; phân tích và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan cần được quan tâm chỉ đạo và cần có giải pháp khắc phục đồng bộ trong thời gian tới, đó là:

1. Chất lượng tăng trưởng nền kinh tế chậm được cải thiện, chưa phát huy được lợi thế so sánh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa địa phương có thể mạnh; sản xuất còn thiếu quy hoạch, lúng túng trong tổ chức chỉ đạo, chưa xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

2. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp đã được quy hoạch; các doanh nghiệp trên địa bàn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu, một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, sản xuất mang tính mùa vụ, kém hiệu quả. Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bán hàng không niêm yết giá vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý triệt để; công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm chưa được thường xuyên, quyết liệt.

3. Một số khoản thu trên địa bàn đạt thấp; tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, nợ XDCB chưa giảm, nợ tiền sử dụng đất còn cao chưa có biện pháp khắc phục.

4. Công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt, một số nơi tình trạng lấn chiếm đất rừng còn xảy ra; công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất công, đất công ích thiếu chặt chẽ, có nơi còn buông lỏng; lãnh đạo chỉ đạo và công tác bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn còn lúng túng, chưa được quan tâm đúng mức.

5. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng; việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn diễn ra phổ biến.

## *II. về hoạt động của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện*

Hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì nề nếp, tuân thủ đúng luật, có nhiều đổi mới. HĐND huyện luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, đã phối hợp thể chế hóa kịp thời các chủ trương của tỉnh, của Huyện ủy trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho các cấp chính quyền triển khai thực hiện

Công tác tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND tiếp tục được đổi mới theo hướng mở rộng đối tượng, thành phần, lắng nghe, giải đáp trực tiếp những băn khoăn, vướng mắc của cử tri; Công tác điều hành kỳ họp ngày càng đổi mới với việc giảm thời gian nghe, đọc báo cáo tại Hội trường, tăng thời lượng phát biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; công tác chuẩn bị cho kỳ họp được TT HĐND, UBND huyện và ngành chức năng chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao; dự thảo các Nghị quyết đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chất lượng thảo luận, quyết định các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện được nâng lên; công tác giám sát chuyên đề ngày càng thiết thực hơn, phạm vi hợp lý hơn, không trùng chéo và tăng cường đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước và đại biểu dân cử ở địa phương...

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã nâng cao vai trò, quyền giám sát trực tiếp thông qua xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản của Thường trực HĐND, UBND, VKSND, TAND, các ban HĐND huyện trình; Chủ tọa kỳ họp đã đổi mới, điều hành phiên chất vấn theo hướng “hỏi nhanh đáp gọn, đúng trọng tâm nội dung câu hỏi. *Tại kỳ họp đã có 13 lượt đại biểu HĐND đặt 14 câu hỏi chất vấn đối với UBND huyện và thủ trưởng các phòng, ngành liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua;* Các ý kiến chất vấn đã được thủ trưởng các cơ quan hữu quan trả lời nghiêm túc và đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình làm rõ thêm tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu và cử tri, qua chất vấn đã chỉ rõ được trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực thi chức năng, nhiệm vụ góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

HĐND huyện đánh giá về các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và có chất lượng; nội dung chất vấn thiết thực, đi thẳng vào vấn đề bức xúc của đời sống xã hội mà đại biểu và cử tri quan tâm; việc trả lời chất vấn và giải trình thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng thể hiện tính nghiêm túc và trách nhiệm đối với vấn đề trả lời chất vấn.

**Ba là:** Về nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2018, tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện xác định các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Các cấp, các ngành khẩn trương quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, quyết định, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII), của tỉnh, của Huyện ủy; các nghị quyết kỳ họp của HĐND; đánh giá đúng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu

năm, xác định những ngành, lĩnh vực kết quả đạt thấp để tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018.

2. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xây dựng nền hành chính mở, năng động tạo động lực cho sự phát triển. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, quyết liệt, sâu sát hơn nữa, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong điều hành; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và bệnh quan liêu; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác.

3. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thất thu ngân sách, tranh thủ lòng ghép có hiệu quả các nguồn lực từ bên trong và bên ngoài; nguồn vốn xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống đường giao thông, các điểm dân cư nông thôn, các công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Việc đầu tư phát triển phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Đồng thời, phải có biện pháp ngăn chặn triệt để, không chế và giảm thiểu nợ công, nợ xây dựng cơ bản.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã phê duyệt đối với các ngành, các xã, thị trấn; đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội và công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, Đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2016 – 2020 và chú trọng đảm bảo đội ngũ, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện tốt chính sách BHYT toàn dân, duy trì ổn định tỷ lệ dân số tham gia BHYT

5. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tại nạn giao thông, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền; chuẩn bị và thực hiện tốt công tác diễn tập quân sự trên địa bàn huyện..

**Bốn là.** Kỳ họp đã thông qua 08 nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018;
- Nghị quyết đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017;
- Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi khác, nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018;
- Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế;

- Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện);
- Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện);
- Nghị quyết về kết quả giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017.
- Nghị quyết về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2019.

Các nghị quyết của HĐND ban hành đã được các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ, tiếp thu được ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, thẩm tra của các ban HĐND, sự bàn bạc dân chủ của các đại biểu. Đây là cơ sở pháp lý, là tiền đề quan trọng để UBND huyện, các cơ quan chức năng, các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XXI) đã đề ra.

Về những kiến nghị của các đại biểu và cử tri: các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được kỳ họp tổng hợp tại báo cáo trước và trong kỳ họp theo ngành, theo lĩnh vực. HĐND huyện chuyển UBND huyện và các cơ quan chức năng, xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

*(Những nội dung, kiến nghị nào của địa phương nơi đại biểu ứng cử, đề nghị đại biểu xem xét thông báo, trả lời theo kết quả giải quyết kiến nghị của UBND huyện và trả lời chất vấn về những nội dung đó)*

Hội đồng nhân dân huyện Yên Thế kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện hãy phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương Yên Thế anh hùng; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua thử thách, khó khăn; ra sức thi đua, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác; đồng tâm hiệp lực, thực hiện và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH đã đề ra trong năm 2018./.

**THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN YÊN THẾ**

**BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KTXH 6 THÁNG  
ĐẦU NĂM 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	Thực hiện 6 tháng 2018	So với cùng kỳ 2017 (%)	So với KH năm 2018 (%)
01	Tốc độ tăng trưởng GTSX: - Giá hiện hành: - Giá so sánh năm 2010:	%	17,17 13,81	- -	- -	- -
02	Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp:					
	Tổng DT gieo trồng cây hàng năm	Ha	11.600	6.484	92,02	55,89
	Tổng sản lượng lương thực	Tấn	37.500	17.133,8	96,49	45,69
	Tổng diện tích cây chè	Ha	520	517	104,6	99,42
	Tổng đàn trâu, bò	Con	10.900	11.168	101,35	102,46
	Tổng đàn lợn	con	90.000	88.260	97,52	98,07
	Tổng đàn gia cầm	Tr. con	4,3	4,4	141,94	102,33
03	Giữ vững độ che phủ của rừng	%	40	40	100	100
04	GTSX bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp	triệu đồng	65	-	-	-
05	Thu ngân sách trên địa bàn	Triệu đ	99.850	69.802	134,82	69,91
06	Tổng vốn huy động đầu tư XDCB (Vốn do Nhà nước quản lý và các Doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn)	Tỷ đồng	310	208,272	121,72	67,18
07	Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn	%	11,26	-	-	-
08	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn QG	%	81,5	79,7	Tăng 0,3%	97,79
09	Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã	%	95,2	-	-	-
10	- Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	53,5	51,9	107,01	97,01
	- Tạo việc làm mới	Người	1.830	930	101,86	50,82
11	Tỷ lệ gia đình văn hóa	%	85,2	-	-	-
	Tỷ lệ thôn, bản, phố VH huyện	%	72	-	-	-
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	85	-	-	-
	Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn VH	%	19,04	-	-	-
12	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD	%	13,5	13,5	-	-
13	Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân	%	98	97,3	108,84	99,29
14	- Tỷ lệ dân số thành thị sd nước sạch	%	86	87,6	100,05	101,86
	- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh	%	92	93,2	102,55	101,3
15	- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom	%	54	54	124,33	100
	- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý	%	77,77	77,32	100	99,42
16	Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới	xã	01 (xã Hương Vĩ)	-	-	-